

ผลการประเมินวิจัยในชั้นเรียน
ภาคเรียนที่ 2/2561
แผนกวิชา ช่างยนต์

ที่	ชื่อ – สกุล	หัวข้อวิจัย	หัวข้อวิจัย	โครงร่างวิจัย	เล่มวิจัย	คะแนน (30)	ประเด็นการปรับปรุงจากคณะกรรมการ
1	ว่าที่ รท. ไพรัช ชัยวรรณ	การศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา เทอร์โมไดนามิกส์ เรื่องคุณสมบัติเทอร์โมไดนามิกส์	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	25.33	
2	นายรุ่ง ชมภูมิ่ง	ศึกษาผลสัมฤทธิ์การแก้ปัญหาให้นักเรียนตั้งवालว เครื่องยนต์เล็ก G*160 ไม่ถูกต้อง	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	22.08	-สรุปบทที่5ไม่ตรงกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ -กลุ่มตัวอย่างมีน้อย
3	นายปิ่นนัท คำหอม	การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การแข่งขัน การเสริมแรงจูงใจในการเรียน รายวิชา งานส่งกำลังรถยนต์ ปวช.2/4 ก. สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพฝาง	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	24.58	
4	นายกิตติพัชญ์ ทองดี	การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเขียนแบบและอ่านแบบ ด้วยระบบภาพ 3D โดยใช้โปรแกรม Catia ในรายวิชาเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล แผนกวิชาช่างยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปีที่ 2	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	26.42	-เกณฑ์ตั้งไว้ 80:80 วิเคราะห์ข้อมูลที่70
5	นายจตุรงค์ ป้อนป้อม	การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิธีการสอนซ่อมเสริมรายวิชา ไฟฟ้ารถยนต์ (2101-2005) ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2/2 (ข.) แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพฝาง	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	22.92	-การสอนไม่ได้ระบุถึงสภาพปัญหาว่าเกิดจากการเรียน
6	นายราชันย์ คำขาว	ศึกษาผลสัมฤทธิ์ชุดการสอนเรื่องงานถอดประกอบและตรวจสภาพ ฝาสูบ	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	22.42	-กลุ่มตัวอย่างด้านใน-นอกไม่ตรงกัน นอกเป็นชย.1/4ด้านในเป็นปวส.ชย. -วิชามี2วิชาในการทำวิจัย มีวิชาซ่อมเครื่องยนต์กับการพัฒนาคุณภาพ -ชุดการสอนมี2ชุด ชุดถอดประกอบกับชุดบำรุงรักษา
7	นายสรารุช ปันทะนะ	การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ในรายวิชาไฟฟ้ารถยนต์ ของนักศึกษาชั้นปวช.2/1 สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพฝาง	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	24.67	
8	นายวรวิทย์ สุ่มพันธ์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่านวงจรและการต่อ	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	25.58	

		วงจรไฟฟ้าระบบปรับอากาศรถยนต์โดยสอนแบบสาธิตนักศึกษา ปวช.3/2 กลุ่ม ข แผนกวิชา ช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพฝาง					
9	นายอรรถกร หมอเอ็ด	การใช้ประแจขันนัตและโบลต์ให้ถูกทิศทางการขันเข้าและขันออก ของนักศึกษา ปวช.1 กลุ่ม 3 ก. (วิชาช่างยนต์) วิทยาลัยการอาชีพ ฝาง	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	22.83	-สภาพปัญหาไม่เหมาะสมกับการทำวิจัย -การเก็บข้อมูลเป็นการสังเกต จดบันทึกไม่ ละเอียดเพียงพอ
10	นายอนุสรณ์ ไสยรัตน์	การแก้ปัญหานักเรียนพันสียรถยนต์ ในนวนอนไม่ถูกต้อง ใน รายวิชางานตัวถังและพันสียรถยนต์ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2/2 กลุ่ม ข สาขาวิชาช่างยนต์	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	20.00	-เครื่องมือไม่ชัดเจน ไม่บอกว่าจะใช้ในงาน ชูตฝึก หรืออะไรในการแก้ปัญหา -กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง -เครื่องมือไม่ชัดเจนวัดผลไม่ได้ -บทที่5สรุปมาไม่ตรงกับสมมติฐาน
11	นายชิษณุพงศ์ ประดา วงศ์	การศึกษาพฤติกรรมที่ไม่ส่งการบ้านของนักศึกษา ปวส.2 (DVT) ช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพฝาง	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	23.33	-ชื่อและงานวิจัยไม่เหมาะสมกับกลุ่มนักเรียน -ไม่ระบุช่วงเวลาในการแก้ปัญหา -สภาพการจัดการเรียนการสอนไม่เหมาะสมกับการ ทำวิจัย
12	นายธวัชชัย คำปา	การศึกษาแผนผังรูปแบบที่นิ่งต่อประสิทธิภาพในการเรียนการสอน วิชางานเครื่องยนต์ดีเซล ของนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	21.75	-งานวิจัยไม่เหมาะสมกับสภาพผู้เรียนและรายวิชา -ผลการวิจัยไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน เป็น งานวิจัยของม.ต้น -ไม่ได้บอกว่าวิจัยและจะเกิดผลอะไร
13	นายปิยวัฒน์ ดอกผึ้ง	ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ชุดการสอน เรื่องงานถอดประกอบและตรวจ สภาพสายพานไทมิ่ง	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	22.25	-ชื่อหัวข้อวิจัยไม่ชัดเจน -เก็บข้อมูลโดยใช้แบบฝึก แบบทดสอบ แต่ไม่ได้ นำค่า E1:E2มาเปรียบเทียบ
14	นายธนากร สุดาลา	การแก้ไขปัญหาการอ่านค่าและการใช้เครื่องมือวัด (เวอร์เนียคาลิ เปอร์) ในวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ ของนักศึกษาระดับ ชั้น ปวช.3/3 ก. สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพฝาง	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	21.58	-ไม่บอกเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่ชัดเจน -เกณฑ์การผ่านคือ 100% -หัวข้อวิจัยไม่เหมาะสมกับการทำวิจัย

ผลการประเมินวิจัยในชั้นเรียน
ภาคเรียนที่ 2/2561
แผนกวิชา อิเล็กทรอนิกส์

ที่	ชื่อ - สกุล	หัวข้อวิจัย	หัวข้อ	โครงร่าง	เล่มวิจัย	คะแนน (30)
1	นายศุทธิชัย आयुมัน	การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา ชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการ อาชีพฝาง ในเรื่องสาเหตุที่ทำให้งานในวิชาโครงการล่าช้า	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	24.83
2	นายวีระพล กองบุญ	การศึกษาความพึงพอใจในการใช้ PBL ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา วงจรไอซ์ และการประยุกต์ใช้งาน ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยการอาชีพฝาง	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	27.50
3	นายยุทธนา อ่อน ช่อน	การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนหน่วย “การใช้งานอุปกรณ์วัดความชื้น DHT22 ในวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์” ในรายวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 2105 - 2105 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3/1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพฝาง	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	25.92
4	นายชุ่มจิตร์ ศรี	การเพิ่มความสนใจในการเรียนวิชาเซนเซอร์และแรงสติวเซอร์ ของนักศึกษาระดับชั้น	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	26.75

	เขื่อนแก้ว	ปวช.1 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการสร้างชิ้นงานเป็นฐาน				
5	นายพรณพัชณรงค์ รัมย์ภรณ์	การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำใน รายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น แผนกวิชาช่างยนต์ ระดับชั้น ปวช.1/2	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	24.42
6	นายสันติ ปัญญา	การตอบสนองต่อการส่งงานของนักเรียน ปวช.3 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ในหัวข้อ “ภาพที่ฉับ ชอบ” วิชาการระบบภาพ	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	23.00

ผลการประเมินวิจัยในชั้นเรียน
ภาคเรียนที่ 2/2561
แผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง

ที่	ชื่อ – สกุล	หัวข้อวิจัย	หัวข้อ	โครงร่าง	เล่มวิจัย	คะแนน (30)	ประเด็นการปรับปรุงจาก คณะกรรมการ
1	นายจักรวี สมศักดิ์ตระกูล	สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอน ใน รายวิชาเครื่องปรับอากาศ วิทยาลัยการอาชีพฝาง	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	24.25	-เป็นการศึกษาความพึงพอใจ ต่อบุคคลไม่ได้นำไปทำอะไรต่อ
2	นายอดิศร ฐิติธรรมรัตน์	การแก้ปัญหาการติดตั้งสวิตซ์แสงแบบเสาไฟฟ้า ของนักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 3/1 ก. แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ วิธีการสอนแบบสาธิต	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	24.58	-กลุ่มตัวอย่างไม่ชัดเจน
3	นายมงคล ไชยเชษฐ	การศึกษาและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการแก้ไขปัญหานักเรียน ช่าง ไฟฟ้ากำลัง ชั้น ปวช.1/2 ไม่เข้าใจหลักการเขียนวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ใน รายวิชา เขียนแบบไฟฟ้า รหัส 2104-2006 วิทยาลัยการอาชีพฝาง	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	22.75	-ไม่บอกวิธีการในการทำวิจัย
4	นายไพโรศ อินทรลักษณ์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการใช้โปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า เรื่อง การแก้ไขปัญหานักเรียน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังระดับชั้น ปวช.3/1 การควบคุมในระบบอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพฝาง	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	23.83	-วัตถุประสงค์ไม่ชัดเจน -วิชาไม่ตรงกันมี2รายวิชาใน1 งานวิจัย

5	นายคทาวัธ ดวงชาคำ	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการใช้คำสั่งภาษา C ประเภทคำสั่งแบบเงื่อนไข ในรายวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับชั้น ปวช. 3/2	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	23.50	-ทำกับนักเรียน2คนควรทำเป็น case study
6	นายพงศธร อินแก้ว	การศึกษาพฤติกรรมการทำงาน การบ้าน ของวิชา การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า วิชา มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	21.67	-งานวิจัยไม่เหมาะสมกับการทำวิจัย
7	นายสิทธิศักดิ์ ภาโว	เสริมสร้างเจตคติและทัศนคติในการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เรื่อง การเข้าเรียนสาย ปวช.2/1 และ ปวช.2/2 วิชาคณิตศาสตร์ไฟฟ้า	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	22.67	-กลุ่มประชากรมากเกินไป -ไม่บอกวิธีในการทำวิจัยว่าใช้วิธีใดแก้ปัญหา
8	นายเกรียงศักดิ์ สุภาวะ	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาการส่งและจ่ายไฟฟ้า ระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	23.58	-เมื่อได้ผลการวิจัยแล้วควรพัฒนาต่อ

ผลการประเมินวิจัยในชั้นเรียน

ภาคเรียนที่ 2/2561

แผนกวิชา การบัญชี

ที่	ชื่อ - สกุล	หัวข้อวิจัย	หัวข้อ	โครงร่าง	เล่มวิจัย	คะแนน (30)	ประเด็นการปรับปรุงจาก คณะกรรมการ
1	นางสายนที คำดิบ	การแก้ไขปัญหาการจัดทำกระดาษทำการ 10 ช่อง ของธุรกิจอุตสาหกรรม โดยใช้ชุดฝึกทักษะสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการอาชีพฝาง	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	27.00	
2	นางแสงเดือน ชมภูมิ่ง	การแก้ปัญหานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ วิชาการบัญชีเบื้องต้น2 เรื่องการปรับปรุงบัญชี โดยใช้วิธีการสอนซ่อมเสริมในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาการบัญชี	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	26.25	
3	นางศศิภาญจน์ เรือนศาสตร์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้นปีที่ 2 สาขางานการบัญชีในรายวิชา การบัญชีเกี่ยวกับกิจการซื้อขายสินค้า เชื่อมการจัดทำสมุดรายวันเฉพาะ โดยการสอนซ่อมเสริม	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	25.50	
4	นางไพโรรินทร์ คำก้อน	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 3 ห้อง 1 แผนกวิชาการบัญชี ในรายวิชากระบวนการจัดทำบัญชี เรื่องการบันทึกรายการซื้อขายสินค้าในสมุดรายวันทั่วไป โดยใช้วิธีการสอนซ่อมเสริม	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	24.67	
5	นางสาวภิราภัทร์ แซ่อึ้ง	การแก้ปัญหาลดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำในรายวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษ เรื่องการพิมพ์วางศูนย์แนวตั้งและแนวนอนโดยใช้กระบวนการร่วมมือ แบบจักซอลของนักเรียนสาขาการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพฝาง	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	24.75	

6	นางสาวราภรณ์ แก้วฟู	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนวิชาการบัญชี เข้าชื่อและฝากขาย โดยวิธีการสอนด้วยการเรียนแบบร่วมมือของนักเรียน ระดับปวช.3 ห้อง 2 สาขาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพฝาง	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	25.33	
7	นางฐิติมา สิงห์ใจ	ศึกษาพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อ การเรียนของนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพ ฝางระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1/1 แผนกวิชาการบัญชี	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	23.42	-พฤติกรรมที่ศึกษามีมากไป การพัฒนา จึงไม่ชัดเจน
8	นางสาวฐิติมา ยะเรื่อน	การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา การบัญชีชั้นกลาง 1 โดยการ เรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักศึกษาสาขาการบัญชี	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	23.83	-กลุ่มทำวิจัยมากไปปวส.1บช.มี40กว่า คน ทำวิจัย246 -บทที่3บอกกว่านักเรียนแผนก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9	นางสาวกันทรรัตน์ การิยา	การศึกษผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 3 แผนกวิชาการบัญชี ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต่ำกว่าเกณฑ์ วิชา การบัญชีสินค้า เรื่องการบริหารจัดการสินค้า โดยใช้ วิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	24.25	-ควรพัฒนาและวิจัยนักเรียนทั้งห้อง เพราะถ้าทำกับเด็ก5คนที่เหลือในห้อง จะทำยังไง ควรใช้แผนกับทั้งห้องแล้ว เลือกข้อมูลเฉพาะคนที่จะวิจัยมาทำ

ผลการประเมินวิจัยในชั้นเรียน
ภาคเรียนที่ 2/2561
แผนกวิชา ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

ที่	ชื่อ - สกุล	หัวข้อวิจัย	หัวข้อ	โครงร่าง	เล่มวิจัย	คะแนน (30)	ประเด็นการปรับปรุงจาก
-----	-------------	-------------	--------	----------	-----------	------------	-----------------------

							คณะกรรมการ
1	นายสมเพชร วงศ์ษา	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบในวิชาเขียนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เบื้องต้นของนักศึกษาในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	20.50	-หัวข้อวิจัยไม่เหมาะสมกับการทำวิจัย -ผลสรุปเป็นงานวิจัยของภาคเรียนที่1 -ไม่ได้บอกว่าการวิจัยแก้ปัญหาได้หรือไม่ได้
2	นายอเนก การินตา	ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการขาดเรียนของนักศึกษาแผนกวิชาช่างซ่อมบำรุงอุตสาหกรรมระดับชั้น ปวช.1และ ปวส.2 วิทยาลัยการอาชีพฝาง สาขาทำตอน	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	20.17	-ปัญหาไม่เหมาะสมกับการทำวิจัย -เมื่อทราบสภาพปัญหาแล้วไม่ได้บอกว่าจะนำปัญหาไปทำอะไรต่อ

ผลการประเมินวิจัยในชั้นเรียน
ภาคเรียนที่ 2/2561
แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ที่	ชื่อ - สกุล	หัวข้อวิจัย	หัวข้อ	โครงร่าง	เล่มวิจัย	คะแนน (30)
1	นายวรพงศ์ วงศ์อ้าย	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการสร้างเว็บไซต์ เรื่องการสร้างเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ โดยใช้สื่อประสมของนักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ปวช.2 วิทยาลัยการอาชีพฝาง	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	26.58
2	นายสุทธิธีร์ จาตุรพรประเสริฐ	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียน ในรายวิชาโปรแกรมตารางคำนวณ เรื่อง การใช้สูตรและ	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	11.00

		ฟังก์ชันโดยใช้ สื่อวีดีโอประกอบการฝึกสำหรับสาขา วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ปวช. 1 วิทยาลัยการอาชีพฝาง				
3	นายบัณฑิต นวนเนตร	การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบนำตนเอง (Self-directed Learning) เพื่อพัฒนา ผู้เรียนในรายวิชากฎหมายธุรกิจ ของนักเรียนระดับชั้นปวส.1 แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยการอาชีพฝาง	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	24.50
4	นางรัชณีกุล วงศ์ษา	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการอาชีพ เรื่อง การแทรกสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะของนักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพฝาง	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	25.33
5	นางสาวพวงผกา เมธิน	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book สำหรับนักเรียน สาขาวิชา ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ระดับชั้นปวช.3 วิทยาลัยการอาชีพฝาง	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	24.00
6	นางสาวอัมรัตน์ ช่อนกลิ่น	การพัฒนาการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการอาชีพ เรื่องการสืบค้น ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยระบบมัลติมีเดีย (Multimedia CAI) ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1/3 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพฝาง	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	25.50
7	นายอธิป อาคะโรจน์	การพัฒนาการเรียนรู้วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ เรื่องการใช้ โปรแกรมนำเสนอข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยระบบมัลติมีเดีย(Multimedia CAI) ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1/1 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยการอาชีพฝาง	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	24.25

ผลการประเมินวิจัยในชั้นเรียน
ภาคเรียนที่ 2/2561
แผนกวิชา สามัญสัมพันธ์

ที่	ชื่อ - สกุล	หัวข้อวิจัย	หัวข้อ	โครงร่าง	เล่มวิจัย	คะแนน (30)	ประเด็นการปรับปรุงจาก คณะกรรมการ
1	นายบุญส่ง เทียนแก้ว	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แผนกวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 3 เรื่อง หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมโดยใช้ การเรียนรู้แบบร่วมมือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยการอาชีพฝาง จำนวน 40 คน	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	24.42	
2	นางสาวอัจฉรา ทองปัน	การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับงานบัญชี ของ นักเรียนแผนกวิชาการบัญชี ชั้น ปวช. ปีที่ 2/3 จำนวน 30 คน โดยใช้แบบ ฝึกทักษะ เรื่องการสมัครงาน	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	27.17	
3	นางสาวกัญญิกา ท่าข้าม	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลัง เรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์พาณิชย์กรรมสำหรับนักเรียน ปวช.1 สาขาวิชา ธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยการอาชีพฝาง	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	22.67	
4	นางสาวรุ่งนภา ขาว สะอาด	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเรื่องความหลากหลายทาง ชีวภาพ โดยใช้การเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (Student Teams-	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	24.33	

		Achievment Division:STAD) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 จำนวน 40 คน					
5	นายวิเชียร อุ่นตอนตอง	การใช้ภาษาวัยรุ่นในสังคมปัจจุบันและแนวทางการแก้ไข	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	21.50	- บท 4 ให้แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล ไม่ต้องนำแบบสอบถามมาใช้
6	นางสาวชมพูนุช ทรายคำ	การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องระบบนิเวศ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ กระบวนการกลุ่ม (Group Process) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์ ภาค เรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยการอาชีพฝาง	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	25.25	
7	นายอภิเดช ชูฤทธิ์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บทบาทสมมติ ระดับชั้น ปวช.2/1 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 32 คน วิทยาลัยการอาชีพฝาง	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	24.33	
8	นางสาวจริยา ยศอิ	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างง่ายจากอินเทอร์เน็ต ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาค้าปลีก จำนวน 10 คน	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	24.33	
9	นายอานนท์ โนจา	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง คำศัพท์ในแบบเรียนไทยพื้นฐาน ของนักเรียนชาวไทยเชื้อสายจีน ระดับชั้น ปวช.1/1 แผนกไฟฟ้ากำลัง จำนวน 10 คน วิทยาลัยการอาชีพฝาง	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	24.58	
10	นางสาวมณีกานต์ สุพงษ์	พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ ร่วมมือตามรูปแบบ LT (Learning Together) สำหรับนักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพ ฝาง ในรายวิชาการบริหารจัดการสุขภาพ เพื่อภาวะผู้นำ	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	25.25	
11	นางสาวกาญจนา ไชย ลังการ์	การศึกษามลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบเสริมทักษะ เรื่อง เลขยกกำลัง ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน อาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. ชั้นปีที่ 1/1 จำนวน 37 คน ภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยการอาชีพฝาง	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	24.58	

ผลการประเมินวิจัยในชั้นเรียน

ภาคเรียนที่ 2/2561

แผนกวิชา เชื่อมโลหะ

ที่	ชื่อ - สกุล	หัวข้อวิจัย	หัวข้อ	โครงร่าง	เล่มวิจัย	คะแนน (30)	ประเด็นการปรับปรุงจาก คณะกรรมการ
1	นายตม ปิจจวงค์	การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1/2 แผนกวิชาช่างยนต์ มีผลการเรียนด้าน ทักษะงานเชื่อมไฟฟ้า ต่ำกว่าเกณฑ์ของนักเรียนโดยวิธีการเรียนการสอนเป็นชิ้นงาน	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	25.42	
2	นายอธิวัฒน์ หลวงเป็ง	การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่มีผลการเรียนด้านทักษะงานเชื่อมไฟฟ้า 2 ต่ำกว่าเกณฑ์ โดยใช้วิธีการเรียนการสอนเป็นชิ้นงาน แผนกช่างเชื่อมโลหะ 1/1 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ภาคเรียนที่ 2 /2561	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	24.67	
3	นายอดุลยฤทธิ์ สายพารคำ	การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีผลการเรียนด้านทักษะการปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้า ต่ำกว่าเกณฑ์ โดยใช้วิธีการเรียนการสอนเป็นชิ้นงาน	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	22.42	-รายวิชาไม่ตรงกัน -แบบสอบถามมี8ข้อวิเคราะห์ข้อมูลมาได้7ข้อ -กลุ่มประชากรมี19วิเคราะห์มา8คน
4	นายอนุสิทธิ์ จิตหาญ	แก้ปัญหาการเรียนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลการเรียนด้านทักษะงานเชื่อมไฟฟ้าต่ำกว่าเกณฑ์ ในรายวิชา งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น โดยใช้วิธีสอนแบบโครงงาน	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	21.67	-ตัวเลขเหมือนกับของอ.อดุลยฤทธิ์

ผลการประเมินวิจัยในชั้นเรียน
ภาคเรียนที่ 2/2561
แผนกวิชา การโรงแรม

ที่	ชื่อ - สกุล	หัวข้อวิจัย	หัวข้อ	โครงร่าง	เล่มวิจัย	คะแนน (30)	ประเด็นการปรับปรุงจาก คณะกรรมการ
1	นายสิรภพ อินตายวง	การส่งเสริมการใช้บทสนทนาภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรม นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/1 (ทวิภาคี) แผนกวิชาการโรงแรม(สาขางานบริหารและเครื่องต้ม)	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	22.00	-บทที่3 ใช้เครื่องมือในการวิจัย5 เครื่องมือ วิเคราะห์ไม่ตรงกับ เครื่องมือที่ใช้ -ไม่มีบทที่5
2	นางสาวดวงแก้ว ศิริ มงคล	พฤติกรรมกรรมการแต่งการของนักศึกษาปวช.1	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	20.50	-ชื่องานวิจัยไม่ถูกต้อง -หัวข้อไม่เหมาะกับการทำวิจัย -ทำไปแล้วไม่สามารถทราบได้ว่า แก้ปัญหา พัฒนา หรือเพิ่ม ผลสัมฤทธิ์ -ไม่มีภาคผนวก บรรณานุกรม
3	นายวรเวช สิงห์ใจ	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการทำความสะอาดห้องพักโดยใช้การ จัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่ม ผลสัมฤทธิ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาการโรงแรม	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	20.50	- ปีที่ทำวิจัยเป็นปี60 -รายวิชาไม่ตรงกันข้างนอกข้างใน มี3รายวิชาใน1งานวิจัย -ข้อตกลงเบื้องต้นไม่ถูกต้อง

ผลการประเมินวิจัยในชั้นเรียน
ภาคเรียนที่ 2/2561
แผนกวิชา การตลาด

ที่	ชื่อ - สกุล	หัวข้อวิจัย	หัวข้อ	โครงร่าง	เล่มวิจัย	คะแนน (30)	ประเด็นการปรับปรุงจาก
-----	-------------	-------------	--------	----------	-----------	------------	-----------------------

							คณะกรรมการ
1	นางวรรณุช มาอินทร์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การจัดการสอน เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ ในรายวิชา โครงการของนักเรียน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3/1 สาขาวิชาการตลาด	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	24.17	- ควบแนบแผนการสอนมา ประกอบเพราะบอกว่าเป็นการสอนเน้นความคิดสร้างสรรค์แต่ไม่ได้บอกในวิจัยว่าใช้กระบวนการใด
2	นายณัฐพล น้อยตุ่น	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ รายวิชาการสื่อสาร การตลาด เรื่องการโฆษณาของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 สาขางาน การจัดการ ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยการอาชีพฝาง	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	24.67	-กลุ่มประชากรที่ทำวิจัย 19 คน แต่มีผลการวิจัยมาแค่13คน
3	นางสาวกมลชนก กบกันทา	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน วิชาการประกันภัย โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียน ชั้น ปวช.1/1 แผนกวิชาการตลาด	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	23.50	-บอกวิธีการไม่ชัดเจน -พัฒนาผู้เรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ควรทำห้องไม่ต้องเจาะจง
4	นางสาวกฤษณา ชุมภูพล้อย	การศึกษาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการขายเบื้องต้น 2 เรื่อง กระบวนการขาย โดยใช้บทบาทสมมติของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพฝาง	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	23.42	-แนบแผน หรือระบุในงานวิจัยว่าใช้แผนการเรียนใด ใช้กระบวนการใดในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์

ผลการประเมินวิจัยในชั้นเรียน

ภาคเรียนที่ 2/2561

แผนกวิชา เทคนิคพื้นฐาน

ที่	ชื่อ - สกุล	หัวข้อวิจัย	หัวข้อ	โครงร่าง	เล่มวิจัย	คะแนน (30)
1	นายวิสันต์ ปัญญา	การใช้โปรแกรม Mindmaster เขียนผังมโนทัศน์ในการจำแนกชนิดวัสดุเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในรายวิชา วัสดุช่างฯ สาขาวิชาช่างยนต์ ปวช.1/3	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	23.58
2	นายชาญชัย จรัสศรี	เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนความขยันอดทนทางการเรียนและจงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักเรียน ระดับ ปวช.2/2 แผนกไฟฟ้า	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	23.33

3	นายญาณศักดิ์ โอสถ	การสอนโดยวิธีใช้สื่ออินเทอร์เน็ตช่วยสอนในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องภาพ Perspeetive ในการเขียนแบบเทคนิคของนักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ 1/1 ปี การศึกษา 2/2561 วิทยาลัยการอาชีพฝาง	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	23.92
4	นายระพีภัทร กันทะวัง	การฝึกทักษะการเลื่อยมือของนักเรียน ปวช.1 สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง วิชางานฝึกฝีมือ	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	ส่งแล้ว	20.42